
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

************************************* 

ผู้มาประชุม  
1. นายชุมพร     แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
2. นางนงลักษณ์     หินก้อน  รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
3. นายพนม          เดชะวงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย    
4. นายสัญญา   แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
5. นางพัชริดา       สรรพจารย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
6. นายประพันธ์     วรรณปัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นายปรีชา         กันทะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
8. นายพัสกร        มหาวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
9. นายยุทธกร   แก้วงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
10. นายกรกช   จุ่มปารี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   

ผู้ไม่มาประชุม    
1. นายส่งสุข    มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 
2. นางสาวเรณู    เป็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
2. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นางรัตติกาล ศรีอุทธา  รองนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายมงคล คำดา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
5. นางฉัตรสุดา ธงชัยสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
6. ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย  รองปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
8. นางเดือนเพ็ญ  อินต๊ะแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
9. นางสาววิสุลัดดา ทรายคำ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
10. นางสาวศลิษา พรมเมือง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
11. นางสาวสุดารัตน์   ไชยสุภาพ   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
12. นางสุดารัตน์ สิทธิกัน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
13. นายประมวล   เสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.40  น. 
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นายพนม   เดชะวงศ์   เลขานุการสภาเทศบาลฯ    
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้ว และได้

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจำนวน 10 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 

พ.ศ. 2567 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1  สำหรับวันนี้ไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ 
1. การแนะนำตัวข้าราชการที่ได้โอนย้ายมาบรรจุที่เทศบาลตำบลแม่อาย  นางสาวสุดารัตน์

ไชยสุภาพ  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ขอเชิญแนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ 

นางสาวสุดารัตน์  ไชยสุภาพ  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาเทศบาลทุกท่าน  ข้าพเจ้าได้โอนย้ายมาจากจังหวัดประทุมธานี  ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 มีภูมิลำเนา
เดิมอยู่จังหวัดเชียงราย รู้สึกยินดียิ่งที่ได้โอนย้ายมารับตำแหน่งที่เทศบาลตำบลแม่อาย จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
เต็มความรู้ ความสามารถ เพ่ือเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
2. มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมในครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน คือ นายส่งสุข  มูลเมือง  

เนื่องจากป่วย  และนางสาวเรณู  เป็งจันทร์  เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2567 สมัยแรก ครั้งที่ 2 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยแรก 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบ
ล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2567 สมัยแรก ครั้งท่ี 2  ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง  ไม่เห็นด้วย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอกรวมกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  

ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ งนายกเทศมนตรีฯ ได้ ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย    
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอกรวมกับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการและเหตุผล 
ในปีการศึกษาที่ 2/2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก  มีจำนวนเด็กที่อยู่ในศูนย์ จำนวน 

14 คน  และจะมีเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาออกไป  จำนวน 14 คน  สำหรับในปีการศึกษาที่ 1/2567 
จะไม่มีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก เนื่องจากคณะครูได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อเด็กกับสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่อาย  เพ่ือตรวจสอบจำนวนเด็กที่จะมีอายุ 2 ขวบ  ปรากฏว่าบ้านเอก  มีเด็ก
จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเอกได้นำเรื่องการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอกเข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเอก 
หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  และได้มีมติที่ประชุมประชาคมเห็นชอบให้รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอกรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น)  ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 
2567  เป็นต้นไป ประกอบกับประกาศสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ขั้นตอนการรายงานการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 และตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1.2.2 กำหนดให้การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับเพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  

ดังนั้น  เพ่ือให้การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอกรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
แม่อาย(บ้านเด่น) เป็นไปตามประกาศสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  เรื่อง มาตรฐาน
ขั้นตอนการรายงานการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 และตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความเห็นชอบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอกรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลแม่อายพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ    
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญ   หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก  ขอเชิญ  

ลงมติได ้

มติที่ประชุม เห็นชอบให้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอกรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย
(บ้านเด่น)  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2  ญัตติ  เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล   
แม่อาย (พ.ศ. 2566 – 2570) รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2567 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลแม่อาย (พ.ศ. 2566 – 2570) รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2567 เพ่ือ
รายงานให้สภาเทศบาลตำบลแม่อายทราบโดยไม่มีการลงมติ  ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

แม่อาย (พ.ศ. 2566 – 2570) รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567  

   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 
48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจำทุกปีและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  

 ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย (พ.ศ. 
2566-25670) ในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบล
แม่อายทราบ ดังนี้  

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะโครงการในปีพ.ศ. 2567 
จำนวน 543  โครงการ    

2.  โครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จำนวน 133 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 18,674,795. - บาท  คิดเป็นร้อยละ24.49 ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

3. โครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ จำนวน 4,232,836.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.73 ของโครงการทั้งหมด
ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567   โดยมีรายละเอียดของโครงการ 
ดังต่อไปนี้ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ

ตาม
แผนพัฒนา 

โครงการ 
ตาม 

เทศบัญญัติ 

จำนวนเงิน 
ตาม 

เทศบัญญัติ 
 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 

แล้ว 

จำนวนเงิน 
จ่ายจริงตาม 
เทศบัญญัติ 

1 การพัฒนาด้านโครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

360 48 9,589,175 2 872,000.00 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

10 10 338,000 4 27,100.00 

3 การพัฒนาด้านระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 9 175,000 1 165,000.00 

4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมฯ 

58 29 1,110,000 19 540,565.00 

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

71 23 6,509,620 12 2,583,290.95 

6 การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

24 7 233,000 2 26,710.00 

7 การบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

10 7 720,000 2 18,171.00 

 รวมทั้งสิ้น 543 133 18,674,795 42 4,232,836.95 

 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบล  แม่อาย (พ.ศ. 2566 – 2570) รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2567  เพ่ือ
รายงานให้สภาเทศบาลตำบลแม่อายทราบ  จึงไม่มีการอภิปราย  หากสมาชิกสภาเทศบาลมีข้อสงสัยหรือต้องการ
จะสอบถามขอเชิญได้ 

นายปรีชา  กันทะวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ขอตรวจสอบแก้ไขข้อความ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

แม่อายฯ ดังนี้  
1. แก้ไขข้อความในวรรคสาม บรรทัดที่ 2 จากเดือนกันยายน เป็นเดือนตุลาคม  
2. แก้ไข ข้อที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 

2,5830,290.95 บาท  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,5830,290.95 บาท ขอให้มีการ
ตรวจสอบตัวเลขงบประมาณว่าถูกต้องหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5.3  ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร ถนนเทศบาลซอย 21/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย  งบประมาณ 
500,000.- บาท 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  
ด้วยนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติด้วยวาจา  เพ่ือปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 

ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย จึงเห็นควรให้มีการบรรจุญัตติที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอด้วยวาจา ให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณา  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 38 วรรค 5 (3) ขอปรึกษา
หรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน และวรรค 6 การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่
ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติด้วยวาจาได้ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร 
จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยแรก ครั้งที่ 
2  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน
เพ่ือการเกษตร ถนนเทศบาลซอย 21/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย  งบประมาณ 500,000.- บาท นั้น 

  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของงานธุรการกองช่าง  ในการเสนอญัตติจึงมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของสถานที่ก่อสร้าง ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรถนนเทศบาล ซอย 21/1 หมู่ที่  3 ตำบลแม่อาย 
งบประมาณ 500,000.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรถนนเทศบาล ซอย 21/1 หมู่ที่ 3 ตำบล
แม่อาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  365 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,825 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ ท. 8/2567 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/66 หน้า 37 

ลำดับที่  75  

ข้อความใหม่ 
  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรถนนเทศบาล ซอย 21 /2 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย  
งบประมาณ 500,000.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรถนนเทศบาล ซอย 21/2 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย 
ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  365 เมตร  หนา  0.20 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,825 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ ท. 8/2567 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/66 หน้า 37 
ลำดับที่  75  

ระเบียบข้อกฎหมาย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายให้
เป็นไปตามข้อเท็จจริง และเป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  

ในระเบียบวาระนี้นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติด้วยวาจา  เพ่ือปรึกษาหรือขอให้พิจารณา
เป็นเรื่องด่วนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ  
หากไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือ
การเกษตร ถนนเทศบาลซอย 21/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย งบประมาณ 500,000.- บาท  เป็นโครงการ
ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร ถนนเทศบาลซอย 21/2 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย งบประมาณ 500,000.- บาท  
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 
เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญเสนอได้ 

นายพนม  เดชะวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลฯ   
ขอสอบถามการจัดซื้อรถใช้ในงานเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วหรือไม่

อย่างไร ขอให้มีการเร่งจัดซื้อด้วยครับ  การซ่อมแซมเมรุเผาศพได้ดำเนินการอย่างไรแล้ว  ขอให้มีการจัดทำราว
กันตกบริเวณสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา เนื่องจากมีอุบัติเหตุตกลงไปหลายรายแล้ว ป้ายซอยเทศบาลที่
ชำรุดขอให้มีการซ่อมแซมด้วย  การขุดลอกลำอายต่างๆ มีทรายเป็นจำนวนมาก หากมีที่จัดเก็บเพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์สาธารณะต่อไป   

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
การติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ดำเนินการอย่างไรแล้ว  

นายกรกช  จุ่มปารี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร ถนนเทศบาล มีจำนวน 4 เส้น จะดำเนินการอย่างไร

และจะดำเนินการเมื่อไหร่  เนื่องจากช่วงนี้ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิต  หากเกิดฝนตกอาจทำให้เกิดความลำบาก  
ในการสัญจร และดินที่นำไปทำถนนไหลลงพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
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นายอนันต์  ศรียาหล้า  รองนายกเทศบาลฯ   
การปรับปรุงเมรุเผาศพบ้านแม่แหลง ได้แบบก่อสร้างแล้ว แต่ไม่สามารถหาสเกลจากแบบได้ 

เนื่องจากเมื่อสมัยก่อนอาจเป็นการเขียนด้วยมือ จึงได้หาแนวทางกับช่างผู้รับเหมาซึ่งมีเฉพาะเพ่ือหาแนว
ทางการออกแบบซ่อมแซมต่อไป  การสร้างกองปอนเผาศพสุสานเทศบาล ได้หารือกับจังหวัดเชียงใหม่ 
เนื่องจากสุสาน หมู่ที่ 4 เทศบาลยังไม่ได้รับโอน แต่เทศบาลสามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะได้เสนอโครงการก่อสร้างเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล ในคราวต่อไป 

การสร้างราวกันตกบริเวณสะพาน หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลมะลิกา จะได้หางบประมาณ
เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งจะได้เสนอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาในคราวต่อไป 

การขุดลอกลำน้ำซึ่งมีทรายเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถนำออกนอกพ้ืนที่ได้เนื่องจากอาจผิด
ระเบียบราชการได้  หากจะขนย้ายต้องขออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อน 

การติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง ได้จัดหาวัสดุที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมจึงทำให้ล่าช้า 
และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งต้องใช้เวลา แต่จะดำเนินการเร็วๆ นี้ 

โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร ถนนเทศบาล จำนวน 4 เส้น จะดำเนินการแล้ว และ
หากมีการทำสัญญาและลงงานจะแจ้งให้เกษตรกร ชาวนา ในพื้นที่สัญจรได้ทราบล่วงหน้า 

ส.ต.อ.ณรงค์  ปิติปุญญพัฒน์  ปลัดเทศบาลฯ   
การจัดซื้อรถยนต์ใช้ในราชการเทศบาลตำบลแม่อาย ตามที่ได้มีการจ่ายขาดเงินสะสม เงิน

เหลือจ่าย จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ รถบรรทุก 6 ล้อ ได้มีการขอช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียด เพ่ือให้ได้รถที่ดีมีคุณภาพ และอยู่ระหว่างการ E-Bidding  และรถกู้ภัย
จะได้เร็วๆ นี้ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ 
 การขุดลอกลำน้ำแหลง และลำน้ำอาย  โดยใช้รถแบ็คโฮ มีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถประมาณสี่

แสนกว่า ถือว่าได้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายซึ่งได้แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรเป็นอย่างดีแล้ว เหตุน้ำท่วมมีอยู่
หลายสาเหตุ ทั้งปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี  การทิ้งเศษไม้และขยะลงลำน้ำ การแพ้วถางป่าไม้ต้นน้ำ การลุกลำน้ำ  
ซึ่งเทศบาลได้แก้ปัญหาได้บางส่วน ซึ่งต้องมีการพิจารณาแก้ปัญหาอย่างมีระบบต่อไป 

นายปรีชา  กันทะวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
ได้รับเรื่องการทิ้งขยะบริเวณข้างทางก่อนถึงวัดดงส้มสุกบ้านสันโค้งไปบ้านคาย ขอให้

ตรวจสอบและนำป้ายเตือนไปติดตั้งด้วย 

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
ขอเสนอจัดหารถจักรยานยนต์ตรวจการเหตุฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์เพ่ือช่วยเหลือ

อุบัติเหตุเบื้องต้น เพ่ือความรวมเร็วในการช่วยเหลือในเหตุอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือเหตุด่วน  และเป็นการอำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรในเหตุอุบัติเหตุได้ด้วย 

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองนายกเทศมนตรีฯ 
การนำขยะไปทิ้งบริเวณข้างทางก่อนถึงวัดดงส้มสุกนั้น แรกเริ่มมีการนำเศษวัสดุจากการรื้อ

บ้าน รื้อถนน เป็นเศษปูนไปทิ้งเพ่ือป้องกันตลิ่งพัง  แต่ปัจจุบันมีการนำขยะมาทิ้งร่วมด้วย ซึ่งการแก้ไขปัญหา
จะต้องขอความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านใกล้เคียง  แจ้งเตือนให้ประชาชน
ทราบ และเทศบาลจะได้นำป้ายเตือนไปติดตั้งต่อไป 
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การใช้รถจักรยานยนต์ตรวจการเหตุฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์เพ่ือช่วยเหลืออุบัติเหตุ
เบื้องต้นนั้น จะนำไปพิจารณาซึ่งต้องมีปัจจัยการพิจารณาด้านความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย ที่ได้ร่วมประชุมสภาเทศบาล  มีเรื่องจะเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลหรือไม่ขอเชิญ 

นายเจษฎา  วรรณปัน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ทางหมู่บ้านมีเรื่องหารือ  เรื่องที่จะสอบถาม  และ

เรื่องจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้ครับ 
1. สอบถามการสำรวจลำน้ำอายเพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

รายละเอียดด้วย 
2. ขอหารือการขุดลอกลำน้ำสาว ของหน่วยงาน นพค.32 ซึ่งจะเสร็จสิ้นอีกไม่กี่วัน และมี

การทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ ไม่ถูกท่ีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไป หากมีเศษปูนจากการก่อสร้าง
ที่ต้องการทิ้ง ขอให้ติดต่อทางหมู่บ้านข้าพเจ้า ซึ่งจะให้นำไปท้ิงบริเวณข้างลำน้ำสาวเพ่ือป้องกันตลิ่งพัง 

3. ขอประชาสัมพันธ์การเพ่ิมหย่อมบ้านในห้วย  หมู่ที่ 1  ตำบลแม่อาย  ฝั่งตรงข้ามลำห้วย
แม่สาว และหย่อมบ้านหมอกเปาซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ระหว่างเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง เชื่อม
กับเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ 
ขอแจ้งการทำประชาคมในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 จะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้

ดำเนินเรื่อง สำหรับฝ่ายบริหารจะออกตรวจเยี่ยม และขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ช่วยแจ้งอธิบายการเสนอ
โครงการก่อสร้างที่มีความเดือดร้อน จำเป็นเสนอต่อที่ประชุมประชาคมด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   
ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตาม

ระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.40  น. 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายพนม   เดชะวงศ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
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คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 
2567 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                  
(นายส่งสุข    มูลเมือง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 

(ลงชื่อ)            
(นายพัสกร   มหาวรรณ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 

(ลงชื่อ)              
(นางพัชริดา   สรรพจารย์) 

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2567 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 วันที่  8  พฤษภาคม  2567 

 
 
 
(ลงชื่อ)      

 (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 


